

TOUR ĐÀ LẠT – THƯỜNG THỨC TIỆC NƯỚNG RƯỢU VANG – NGẮM HOA CẨM TÚ CẦU – CHÙA VE CHAI – XQ SỬ QUÁN

(Thời gian 03 ngày 03 đêm)

Buổi tối:

23h00: Xe và *HDV Cty Du Lịch Nam Thiên* đón đoàn tại điểm hẹn. Đoàn bắt đầu chương trình tham quan và khám phá Đà Lạt 3N3Đ

**NGÀY 01: SĂN MÂY “CÔNG TRỜI” LINH QUY PHÁP ÁN – KHÁM PHÁ
NÔNG TRẠI DALAT MILK FARM – DINH III BẢO ĐẠI - ĐƯỜNG HẦM
ĐIỀU KHẮC**

(Ăn Sáng – Trưa)

05h00: Đoàn đến với *TP. Bảo Lộc*, bắt đầu hành trình men theo đường mòn để lên được đỉnh núi nơi tọa lạc ngôi chùa **Linh Quy Pháp Án** với kiến trúc độc đáo, một địa điểm được mệnh danh là “*Cổng trời*” giữa trần gian. Đây là một địa điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan cũng như tìm hiểu về cuộc sống thiền tịnh. Đến đây, du khách sẽ được sống trong một không gian tĩnh lặng, thả hồn mình giữ menh mông mây núi, tựa hồ như chốn “bồng lai tiên cảnh”.

Du khách có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây, cũng như những đôi chè bặt ngàn trên đường bách bộ đến với Chùa. Thật khó có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp có một không hai này.

08h00: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng.

09h00: Tiếp tục hành trình, xe đưa đoàn đến với **Dalat Milk Farm** - Với một không gian thoáng đãng sẽ làm cho quý khách muốn ở đây cả ngày mà không muốn ra về. Khi đi dọc theo bờ hồ bên trong nông trại quý khách sẽ có cảm giác như đang ở một nơi nào hoàn toàn khác. Con đường đầy cỏ dại, mặt hồ tĩnh lặng, bên hồ lấp ló những *cây "cô đơn"* cảnh vật bình yên đến lạ. Vào mỗi thời gian trong năm du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa như *cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa hướng dương, hoa dã quỳ* và các loại hoa đặc trưng nở rộ tuyệt đẹp theo mùa. Ngoài ra, quý khách có dịp được tìm hiểu về quy trình chăm sóc bò, quy

trình sản xuất sữa với công nghệ cao chuẩn châu Âu. Sau đó, quý khách còn được giới thiệu và thưởng thức các sản phẩm được làm từ sữa bò thơm ngon, bổ dưỡng.

12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó nhận phòng tại khách sạn, tự do nghỉ ngơi

14h30: Xe đưa đoàn tham quan:

Dinh III Bảo Đại - Tiêu biểu cho kiến trúc cổ điển Pháp tại Đà Lạt, không thể không nhắc đến Dinh III, một tòa dinh thự vô cùng trang nhã, gắn mình trong khung cảnh thơ mộng của đồi thông cao. Là biệt thự nghỉ hè của vua Bảo Đại vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị hoàng đế của cùng của triều đại phong kiến Việt Nam.

Đường Hàm Nghi Khắc bằng đất sét với chiều dài hơn 1km, đường hầm điêu khắc chủ yếu bằng chất liệu đất sét đã tái hiện lịch sử hình thành Đà Lạt, từ thuở hồng hoang đến một đô thị hiện đại. Ấn tượng và đặc trưng nhất có lẽ là những công trình kiến trúc cổ của Đà Lạt thu nhỏ như: Trường cao đẳng Sư phạm, ga xe lửa Đà Lạt, các nhà thờ, chùa chiền, biệt thự cổ. Bên cạnh đó là mô hình các vật dụng, phương tiện một thời gắn bó với người dân phố núi như: xe hơi cổ, vespa cổ, đầu xe lửa hơi nước, điện thoại cổ...

18h00: Đoàn dùng *bữa tối tự túc* và tự do tham quan mua sắm tại **Chợ Âm Phủ** và thưởng thức những món ăn vặt vô cùng hấp dẫn tại đây.

NGÀY 02: THAM QUAN VƯỜN DÂU – XQ SỬ QUÁN – CHÙA LINH PHƯỚC - VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU – TIỆC RƯỢU VÀNG

(Ăn Sáng – Trưa – Tối)

Buổi sáng:

07h00: Đoàn dùng bữa sáng buffet tại nhà hàng

08h00: Đoàn dùng chân tham quan *Vườn dâu tây*. Đến đây tham quan, quý khách sẽ được hái dâu thỏa thích, chụp ảnh lưu niệm bên những giàn dâu xanh xắn, chín mọng, thơm ngát.

Ngoài việc hái dâu tại vườn, quý khách còn có thể tham quan và hái những trái cà chua đỏ mọng, dưa pepino ở khu vườn bên cạnh.

Sau đó đoàn tham quan và thưởng thức đặc sản mứt Đà Lạt miễn phí

09h30: Đoàn tham quan **XQ Sử Quán** - được thiết kế bắt mắt, từ kiến trúc đến các chi tiết trang trí đều mang đậm dấu ấn Nhật Bản – một lối kiến trúc lạ, độc đáo, vô cùng bắt mắt. Ngôi làng

được chia làm 6 khu riêng biệt, mỗi khu lại có một đặc trưng khác nhau, bao gồm: Khu ẩm thực, khu tham quan, khu vườn hoa và nghệ thuật, khu trưng bày tranh thêu, khu tôn vinh các nghệ nhân thêu và khu trưng bày lịch sử ngành thêu.

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng và trở về khách sạn nghỉ ngơi.

14h30: Đoàn khởi hành đi tham quan **chùa Linh Phước (chùa Ve Chai)** - sở dĩ người ta gọi là chùa "ve chai" vì những chi tiết trang trí và tạo nên chùa đều dùng những miếng sành, sứ, vỏ chai bị bể mà kết thành. Chùa Linh Phước không chỉ đặc biệt ở kiến trúc, cách trang trí mà nơi đây còn có một công trình đặc biệt dưới lòng đất tái hiện cảnh Mục Liên tìm mẹ qua *18 tầng địa ngục* rất đặc sắc nhưng không kém phần rùng rợn.

Vườn hoa Cẩm Tú Cầu - những khóm hoa Cẩm Tú Cầu ẩn mình dưới những tán rừng thông xanh mát, chắt chắt cánh đồng hoa này sẽ khiến quý khách ngất ngây từ cái nhìn đầu tiên. Cẩm Tú Cầu hay còn gọi là hoa Tử Dương là loài hoa biểu trưng cho thành phố này, bởi chỉ có ở nơi đây những cánh hoa mới có được sự tươi tắn và luôn khoe sắc quanh năm. Và cũng chính vì nét riêng vốn có của loài hoa này, nó góp phần làm nên một Đà Lạt nên thơ trong cái tên thành phố của ngàn hoa!

18h00: Xe đưa đoàn về lại nhà hàng, dùng **tiệc tối với rượu vang** với các món nướng đặc trưng của núi rừng Đà Lạt. Giữa cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt cùng vây quần bên nhau nhâm nhi ly rượu vang thơm nồng nàn còn gì tuyệt vời hơn nữa. Sau khi dùng bữa tối đoàn tự do nghỉ ngơi.

NGÀY 03: MUA NÔNG SẢN TẠI CHỢ ĐÀ LẠT – HÀNH TRÌNH QUAY VỀ TP.HCM

(Ăn Sáng - Trưa)

07h00: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng, khởi hành tham quan và mua sắm rau củ, quả, hoa tươi... tại **Chợ Đà Lạt**. Sản phẩm cũng như nông sản, đặc biệt là rau củ ở chợ rất phong phú và tươi xanh, quý khách có thể lựa chọn và mua về cho gia đình, người thân. Đoàn chia tay TP. Đà Lạt, đoàn khởi hành quay về TP. HCM.

12h00: Đoàn dùng chân và dùng cơm trưa tại nhà hàng du lịch Bảo Lộc, sau đó tiếp tục lộ trình về với **TP. HCM**.

18h30: Về tới điểm trả khách ban đầu kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại.